

VŨ THƯ

Giải phóng mặt bằng giai đoạn “nước rút”

Xác định dự án xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình là dự án trọng điểm của tỉnh, hơn 2 năm qua, các cấp, ngành, địa phương huyện Vũ Thư quyết liệt giải phóng mặt bằng (GPMB). Đến nay, nhiều hạng mục chính của dự án đã thi công xong, huyện tập trung tháo gỡ nốt các “điểm nghẽn” để sớm có mặt bằng thông thoáng trên toàn tuyến.



Thi công dự án tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình.

Mặc dù thời tiết rất nắng nóng, công trường thi công hạ tầng khu tái định cư dành cho các hộ thuộc diện GPMB đất ở của dự án tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình tại thôn An Phúc, xã Song An vẫn khẩn trương, nhộn nhịp. “Hạ tầng khu tái định cư hoàn thiện, Khang trang, đồng bộ sẽ tạo tâm lý yên tâm, phấn khởi để bà con đồng thuận di dời, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Toàn xã có 244 hộ dân và hàng trăm ngôi mộ cần di dời, giải tỏa, đến nay chỉ còn 14 hộ có đất ở chưa GPMB do một số bản khoán về khu tái định cư, còn xã sẽ tập trung tuyến truyền, vận động, sớm tạo sự đồng thuận của 14 hộ

này” - ông Đỗ Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Song An cho biết. Tại nghĩa trang thôn An Phúc, các thành viên dòng họ Mai (xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình) đang tập trung xây dựng lăng mộ mới để di dời ngôi mộ tổ có tuổi đời hàng trăm năm của dòng họ. Ông Mai Văn Hỷ, 79 tuổi, xã Vũ Phúc cho biết: Ban đầu chúng tôi rất lo lắng và chưa đồng thuận. Tuy nhiên, các cấp, các ngành huyện Vũ Thư nhiều lượt tuyên truyền, động viên, giải thích, đồng thời bố trí diện tích đất, thực hiện cơ chế đền bù hỗ trợ nên chúng tôi quyết định xây dựng ngôi mộ tổ ra vị trí mới Khang trang, đẹp để hơn để trả mặt bằng cho nhà nước. Ngoài di dời mộ, riêng gia đình tôi đã tự giác chấp hành, bàn giao 1 mẫu đất nông nghiệp (tại địa

bản xã Vũ Phúc) để triển khai dự án này. Đến nay, xã Hòa Bình đã GPMB của 183/190 hộ dân để thực hiện dự án tuyến đường vành đai phía Nam, còn 4 hộ có đất ở, 3 hộ có đất nông nghiệp cần GPMB. Gia đình bà Tô Thị Thơm, thôn Nê Châu là 1 trong 4 hộ cần thu hồi toàn bộ đất ở để triển khai dự án. Bà Thơm cho biết, hiện nay huyện tạo điều kiện cho các hộ lựa chọn vị trí tái định cư ở xã Minh Quang hoặc xã Tự Tân nên bà con rất phấn khởi. Bà đã lựa chọn khu tái định cư ở xã Tự Tân là chỗ ở mới của gia đình. Ngay sau khi nhận đất ở tái định cư, gia đình bà sẽ bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Dự án xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu gang S1 đến đường

Chu Văn An kéo dài có tổng chiều dài 8,4km, qua địa bàn 6 xã, thị trấn của huyện Vũ Thư gồm: Trung An, Song An, Tự Tân, Hòa Bình, thị trấn Vũ Thư, Bách Thuận. Để triển khai dự án, huyện Vũ Thư cần GPMB hơn 42ha, trong đó có 33,9ha đất nông nghiệp của 852 hộ và thu hồi đất ở của 78 hộ đồng thời phải di dời hơn 900 ngôi mộ. Đến nay, công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành, tạo thuận lợi để bảo đảm tiến độ thi công dự án. Toàn tuyến chỉ còn hơn 30 hộ của 3 xã Song An, Hòa Bình, Tự Tân cần GPMB đất ở và đất nông nghiệp, trong đó việc GPMB đất ở gặp khó khăn hơn do cần phải bố trí đất ở tái định cư cho người dân.

Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư khẳng định: Trong quá trình thực hiện công tác GPMB phục vụ dự án, huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật nhưng cũng vận dụng linh hoạt để bảo đảm tối đa quyền lợi cho các hộ dân bị thu hồi đất. Đến nay, công tác GPMB đã cơ bản xong, chỉ còn số ít hộ có đất ở cần thực hiện tái định cư. Hiện, ngoài khu tái định cư tại xã Song An, huyện sẽ bố trí thêm 2 vị trí tái định cư tại xã Minh Quang và xã Tự Tân, đều là các điểm dân cư rất sầm uất, thuận tiện, các hộ dân có thêm cơ hội lựa chọn, từ đó bà con phấn khởi, đồng thuận đẩy nhanh tiến độ GPMB để bàn giao cho đơn vị thi công.

QUỲNH PHỤ

QUỲNH PHỤ

Chủ động các phương án ứng phó trước mùa mưa bão

Bước vào mùa mưa bão năm 2024, để bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè, cống, huyện Quỳnh Phụ đã chủ động các phương án phòng ngừa, ứng phó với diễn biến của thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại xảy ra.

Công trình hệ thống kè bãi lở ở xã An Khê là công trình trọng điểm của huyện Quỳnh Phụ có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, do vậy việc chống xói lở chân và mái kè, bảo đảm an toàn cho khu vực bãi sông và tuyến đê bố trí xã An Khê được lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ và địa phương rất chú trọng. Ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Khê cho biết: Trước đây, mỗi khi đến mùa mưa bão địa phương rất lo lắng trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do một số vị trí xung yếu ở kè bị sạt lở. Khi được cấp trên quan tâm bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp tuyến kè, người dân sống gần đê rất phấn khởi và yên tâm trước mỗi mùa mưa bão. Hiện toàn bộ tuyến kè bãi lở ở xã An Khê với tổng chiều dài trên 1.521m gồm 2 đoạn: đoạn 1 từ K0+360 (sau kè An Thái) đến K1+00 đê hữu Hố với chiều dài 358,4m; đoạn 2 từ K1+625 (khu vực bến đò Vĩnh Long) đến K2+00 đê hữu Hố với chiều dài 1.163m đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện. Quá trình thi công, cùng với việc bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình luôn được đơn vị thi công chú trọng.

Tháng 7/2023, tuyến kênh Sành được khởi công với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Quá trình thi công được nhân dân hai bên bờ tự nguyện tháo dỡ cấu tam bắc qua sông, hiến đất, hiến tài sản để xây dựng đường kè. Từ khi kênh hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho người dân trong việc tưới, tiêu; cảnh quan môi trường, làng xóm sạch đẹp, bà con đi lại thuận lợi. Huyện Quỳnh Phụ có 2 tuyến đê chính gồm đê hữu Lộ và đê hữu Hố với tổng chiều dài 36km; ngoài ra còn có 7 kè, 16 cống lớn nhỏ qua đê... Những năm qua, hệ thống đê trên địa bàn huyện đã được đầu tư kinh phí tu bổ, sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những tuyến đê tiềm ẩn nguy cơ nên các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện để xử lý kịp thời, trong đó chú ý đến những đoạn đê có thẩm lậu, mạch sủi, những đoạn đê bị đào xén

thuật, kỹ thuật bảo đảm theo đúng thiết kế, phần đầu đến tháng 6/2024 sẽ hoàn thành để góp phần bảo vệ an toàn đê điều, bảo vệ sản xuất, tài sản, tính mạng của nhân dân trong khu vực, giảm nhẹ thiên tai, chống sạt lở bờ sông. Cùng với các tuyến đê, kè, hệ thống kênh mương cũng được huyện chỉ đạo các địa phương rà soát, kịp thời báo cáo để cải tạo, nâng cấp bảo đảm cho việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Tại xã Quỳnh Giao, tuyến kênh Sành phục vụ tưới, tiêu cho 3 xã Quỳnh Giao, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Khê sau nhiều năm ứ đọng nguồn nước do dòng sông bị rác lấp đầy, ảnh hưởng tới việc tưới, tiêu.

ảnh hưởng đến an toàn đê. Một số kè xây dựng từ lâu, chưa được đầu tư kinh phí tu bổ, sửa chữa. Ông Đinh Thế Mạnh, Phó Hạt trưởng Hạt Quản lý đê huyện Quỳnh Phụ cho biết: Trước mùa mưa bão hàng năm, đơn vị chúng tôi phối hợp với địa phương có đê rà soát các công trình đê, kè, cống, kịp thời phát hiện các điểm xung yếu để xử lý kịp thời. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hệ thống đê, xây dựng phương án khắc phục, sửa chữa hư hỏng nếu có; rà soát, xây dựng phương án hộ đê phù hợp với điều kiện thực tế theo phương châm “4 tại chỗ” trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc chuẩn bị sớm và đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng ứng cứu kịp thời sẽ góp phần bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè, cống, ứng phó hiệu quả với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

NGUYỄN CƯỜNG



Hạt Quản lý đê huyện Quỳnh Phụ kiểm tra chất lượng hệ thống kè bãi lở ở xã An Khê.

Lão nông đam mê đồng ruộng

Đã gần 70 tuổi nhưng ông Vũ Hoài Nhân, thôn Tri Lễ, xã Vũ Lễ (Kiến Xương) vẫn luôn đam mê với đồng ruộng, là người đi đầu địa phương trong phong trào trồng cây màu.

Dưới cái nắng chói chang, làn da rám nắng, đôi bàn tay chai sần, ông Nhân chia sẻ: Khi còn là thanh niên, tôi tình nguyện tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, tới năm 1984 về địa phương, tham gia công tác trên thành phố rồi xin nghỉ chế độ sớm để về quê lập nghiệp. Ngày đó, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là đi buôn rau, củ, quả vào miền Trung bởi hàng hóa trong đó khan hiếm. Mỗi

lần thu mua lên tới hàng chục tấn nên dần tôi trở thành người buôn bán lớn nhất khu vực và cũng là người có cuộc sống dư giả ở địa phương. Song càng đi nhiều tôi càng thấy yêu đồng ruộng ở quê mình bởi đó là vùng đất màu mỡ, phì nhiêu, phù hợp để trồng các loại cây màu cho hiệu quả kinh tế cao. Trước tình trạng nhiều người bỏ ruộng, để không lãng phí tài nguyên đất đai, tôi đã mượn ruộng của bà con để trồng rau màu, làm giàu từ nông nghiệp. Từ diện tích hơn 4 sào của nhà tôi đã phát triển dần tới vài mẫu và lên tới hơn 30 mẫu trồng khoai tây vụ đông, sản lượng bình quân đạt trên 300 tấn/vụ với giá bán từ

7.000 - 9.000 đồng/kg, trừ chi phí tôi thu lãi hơn 300 triệu đồng. Để có được kết quả trên, theo ông Nhân, điều quan trọng nhất là phải chọn được giống khoai tây nguyên chủng, trồng trên đất cát pha ở diện tích đất hai lúa mới hạn chế được mầm bệnh. Đồng thời, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, đầu tư thiết bị, máy móc hiện đại và kho lạnh để bảo quản khoai tây giống, giảm chi phí sản xuất. Ngoài ra, phải là người thực sự đam mê, tâm huyết với đồng ruộng, có ý chí vượt qua mọi khó khăn mới có thể trụ vững bởi không phải năm nào trồng cũng thắng lợi do



Ông Nhân trồng dưa lê trong nhà màng.

Ngoài ra, tôi còn phối hợp với người thân thuê ruộng ở xã khác để trồng dưa gang, duy trì cây 5 mẫu lúa giống TBR225 và liên kết với các thương lái bán thóc tươi ngay tại ruộng với giá cao hơn giá thị trường.

Tự nhận mình là người “bão thủ” vì nhiều người khuyên ông bỏ làm nông nghiệp bởi tuổi đã cao song ông Nhân không nghe. Ông bảo: Còn sức khỏe tôi còn tiếp tục gắn bó với đồng ruộng. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục thuê mượn ruộng để liên kết với doanh nghiệp trồng 10ha khoai tây giống mới, là giống khoai ruột trắng, thơm, ngon, bổ, thời gian sinh trưởng từ 110 - 120 ngày. Làm theo mô hình này tôi được doanh nghiệp cung ứng giống, phân bón, bao tiêu đầu ra sản phẩm, tôi chỉ phải bỏ công làm ruộng. Tuy nhiên, vướng mắc nhất hiện nay là chưa thuê được ruộng để đáp ứng nhu cầu sản xuất và thời gian sinh trưởng, phát triển của cây khoai tây.

Đánh giá về ông Vũ Hoài Nhân, ông Phạm Bá Hoàn, Chủ tịch UBND xã Vũ Lễ cho biết: Trong quá trình sản xuất, mặc dù gặp nhiều rủi ro do thời tiết bất thuận, giá cả bấp bênh nhưng ông Nhân không từ bỏ, vẫn đam mê với đồng ruộng. Chính vì thế, xã luôn tạo điều kiện tốt nhất về mặt bằng để ông có diện tích sản xuất hiệu quả, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời để ông có thêm động lực mở rộng diện tích trồng cây màu, cây vụ đông.

THU THỦY

60 người lao động được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Sáng ngày 2/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công ty Cổ phần An toàn lao động Thái Bình tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLD) cho 60 người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là những người trực tiếp vận hành các thiết bị, máy móc phức tạp, đòi hỏi nghiêm ngặt về ATVSLD.

Người lao động được phổ biến kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy ATVSLD, biển báo, biển chỉ dẫn ATVSLD và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp...

Thông qua lớp huấn luyện giúp người lao động nắm vững kiến thức về ATVSLD, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng vận hành các loại máy móc, thiết bị, bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc.

DUY TÙNG

Tuyên truyền bảo vệ môi trường cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

Chiều ngày 2/7, tại UBND xã Hiệp Hòa, Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ môi trường, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương.



Thanh niên, thiếu niên tham gia đổi phế liệu lấy đồ dùng học tập.

Tại chương trình, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được xem một số bộ phim, video hoạt hình có chủ đề bảo vệ môi trường do đoàn viên, thanh niên Hãng phim Trẻ (trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện; tham gia trò chơi “rung chuông trường” và các trò chơi vận động vui nhộn về chủ đề môi trường và phân loại, xử lý rác thải tại nguồn. Ngoài ra, thanh niên và trẻ em được tham gia hoạt động đổi phế liệu như sách, báo cũ, vỏ lon, chai nhựa... lấy đồ dùng, dụng cụ học tập, sửa.

Chương trình góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức và hướng dẫn thanh niên, trẻ em kỹ năng phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, tiết kiệm, tái chế phế liệu, hạn chế xả thải, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Dịp hè năm nay, Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện dự kiến sẽ tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ môi trường, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại hầu hết các xã, thị trấn.

HÀ PHƯƠNG